



## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### Mua lại công ty Benchmark Laboratories - STC mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ

**STC (Hong Kong Standards and Testing Centre), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ thử nghiệm, cấp giấy chứng nhận và kiểm định, đã thành công trong việc mua lại công ty Benchmark Laboratories tại New Jersey, USA. Việc mở rộng này sẽ góp phần nhân rộng mạng lưới và năng lực cạnh tranh của STC tại thị trường Bắc Mỹ.**

Hong Kong (23<sup>rd</sup> February, 2017) – STC ngày hôm nay đã thông báo hoàn thành việc mua lại công ty Benchmark Laboratories, tại New Jersey (sau đây gọi là Benchmark). Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận, Benchmark là phòng thí nghiệm được công nhận bởi ISO 17025 và Hiệp Hội Chứng Nhận An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng của Hoa Kỳ. Benchmark sẽ trở thành một chi nhánh sở hữu bởi STC trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh độc lập.

“Việc mua lại phòng thử nghiệm Benchmark đánh dấu một bước quan trọng trong lịch sử phát triển của STC. Việc mở rộng này sẽ làm mạnh thêm năng lực cạnh tranh và cam kết mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ. Với mạng lưới phát triển vươn ra toàn cầu, tôi chắc chắn STC sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng, đặc biệt là cho ngành sản xuất đồ chơi, hàng trẻ em và hàng dệt may cho thị trường Hoa Kỳ”, ông Richard Fung – giám đốc điều hành tập đoàn STC phát biểu.

“Chúng tôi thấy tiềm năng to lớn tại thị trường Hoa Kỳ. Với việc mua lại Benchmark, STC (USA) đã trở thành trụ sở quản lý khu vực Bắc Mỹ của tập đoàn STC, cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Việc mua lại này bổ sung mạng lưới dịch vụ của chúng tôi tại Châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc cung cấp dịch vụ đa dạng hỗ trợ cho chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Fung tiếp lời. “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ cung cấp để đáp ứng yêu cầu chứng nhận cao cấp và chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên toàn thế giới.”

#### Về STC

STC (Hong Kong Standards and Testing Centre) được thành lập năm 1963 là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên tại khu vực cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm định và cấp giấy chứng nhận. STC cung cấp một loạt các dịch vụ chứng nhận cao cấp bao gồm đồ chơi, hàng trẻ em, dệt may, quần áo, giày dép, hàng nội- ngoại thất, các sản phẩm điện – điện tử, các thiết bị y khoa, thực phẩm, hóa chất và dược phẩm. STC có trụ sở chính tại Hong Kong, với chi nhánh các phòng thử nghiệm và văn phòng tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Ý và Hoa Kỳ.

#### Media Contact

Ms. Cynthia Ho  
Marketing Communications Manager  
Tel: +852 2667 2631  
Fax: +852 2661 3181  
E-Mail: cynthiaho@stc.group